

ชื่อเรื่อง : แนวทางการพัฒนาในการอธิษฐานของคริสเตียน
กรณีศึกษา : หมวดคริสเตียนกำแพงงาม(อาซา)เชียงใหม่

ผู้จัดทำ : ธวัชชัย ยอดป่า

หลักสูตร : ประกาศนียบัตรคริสตศาสนศาสตร์(แผน ข)
มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก: ศจ.ดร. ชิน ชิ่ง ย่อม

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม: อาจารย์วิทยา พุทธรักษา

วันอนุมัติผลงาน :

จำนวนหน้า : 56 หน้า

คำศัพท์ : อธิษฐาน , คริสเตียน , หมวดคริสเตียนกำแพงงาม

บทคัดย่อ

พันธกิจนิพนธ์เล่มนี้จัดขึ้นเพื่อศึกษาถึงความรู้ ความเข้าใจ ความสำคัญและแนวทางช่วยเหลือสมาชิกในหมวดคริสเตียนกำแพงงาม(อาซา)เชียงใหม่ เรื่องการอธิษฐาน เพื่อแสวงหาแนวทางพัฒนาให้สมาชิกเข้าใจบทบาทหน้าที่ของการเป็นคริสเตียนและสามารถมีส่วนร่วมรับใช้ในพันธกิจต่างๆ ซึ่งผู้ศึกษาได้แบ่งงานการศึกษาออกเป็น 5 บทดังนี้คือ

บทที่ 1 ได้กล่าวถึงความเป็นมาของปัญหา และความสำคัญเรื่องการอธิษฐานของสมาชิกในหมวดคริสเตียนกำแพงงาม(อาซา)เชียงใหม่ เหตุผลในการเลือกศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของการศึกษา ขอบเขตของการศึกษา ข้อตกลงเบื้องต้น ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษา การเลือกคำศัพท์เฉพาะในการศึกษา

บทที่ 2 การศึกษาความหมายและความสำคัญของการอธิษฐาน โดยเริ่มต้นจากความหมายทั่วไปของการอธิษฐาน และความหมายของการอธิษฐานในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมตามรากศัพท์ภาษาฮีบรู และความหมายของการอธิษฐานในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ตามรากศัพท์ภาษากรีก และความสำคัญของการอธิษฐานตามความเชื่อแบบคริสเตียนซึ่งสามารถเห็นแบบอย่างของการอธิษฐานจากบุคคลในพระคัมภีร์ทั้งภาคพันธสัญญาเดิมและภาคพันธสัญญาใหม่

บทที่ 3 การอรรถาภิเษการพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ในพระกิตติคุณมัทธิว 6:5-8 ตามบริบททางประวัติศาสตร์และทางวรรณกรรมของคริสเตียนพร้อมกับคำศัพท์สำคัญต่างๆ เพื่อให้เข้าใจความหมายของการอธิษฐานซึ่งผู้เขียนได้สื่อสารกับคนในสมัยคริสตจักรเริ่มแรกและนำสิ่งที่ได้ในการวิเคราะหพระคัมภีร์ครั้งนี้มาประยุกต์ใช้สอนให้กับสมาชิกในการดำเนินชีวิตประจำวัน

บทที่ 4 ประวัติความเป็นมาของหมวดคริสเตียนก้านพวงงาม(อาซา)เชียงใหม่และการวิเคราะหสภาพปัญหาในเรื่องการอธิษฐาน โดยมีจุดประสงค์คือ เพื่อศึกษาสาเหตุของการไม่อธิษฐานของสมาชิก เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานเรื่องการอธิษฐานของสมาชิกและหาวิธีช่วยเหลือ เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการอธิษฐานให้สมาชิกมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตฝ่ายวิญญาณและมีส่วนร่วมรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรต่อไป

บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะเรื่องการอธิษฐาน เมื่อสมาชิกรู้ความหมายและความสำคัญพร้อมทั้งเห็นแบบอย่างของบุคคลซึ่งเป็นผู้เชื่อตั้งแต่พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม เป็นต้นมาจะเป็นประโยชน์ให้สมาชิกทุกคนพร้อมที่จะเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่และให้ความสำคัญกับพระวจนะใส่ใจในการอธิษฐานอย่างสัตย์ซื่อ ดังที่ผู้ศึกษาได้ตั้งความหวังไว้ว่า "สมาชิกจะได้เรียนหนังสือหรือไม่ได้เรียนจะเป็นวัยรุ่นหรือวัยชราก็จะอธิษฐานเป็น และนำบทเรียนจากพระคัมภีร์ มัทธิว 6:5-8 มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าเพื่อคริสตจักรจะได้เติบโตขึ้นตามที่ได้ตั้งนิมิตและเป้าหมายไว้"